

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง

1. ตัดบทเฉพาะกาลทางที่สปก.
2. ยกเครื่องใหญ่เพิ่มรายได้ เกษตรชู "สหกรณ์โคนมไทยมิลค์" เป็นแม่แบบ
3. "Field Day" ต่อยอดการเรียนรู้สู่ฤดูกาลผลิต
4. OIE ย้ำไทยมาตรฐานด้านปศุสัตว์ระดับโลก ส่งไม้จัด'ประชุมนานาชาติ ด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ครั้งที่4'
5. ดีเอสไอแจ้งโทษกกรรมกายหมื่น
6. ภาพข่าว: วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
7. ปลัดเกษตรฯเผยชัดเจน29มิ.ย.นี้
8. ชง ครม.ระบายนโยบาย 3.1 แสนตัน เกษตรสารภาพแบกค่าเช่าโกดังไม่ไหว
9. เกษตรฯชงครม.ระบายนโยบาย'สต็อก' ยาง3แสนตัน
10. ปาล์มแพงน้ำมันพืชจ่อขยับ

หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
พิมพ์ไทย

เดลินิวส์
มติชน
แนวหน้า
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์

ตัดบทเฉพาะกาลทางที่สปก.

โพสต์ทูเดย์- เลขาธิการ ส.ป.ก.ถก “วิษณุ” ตัดบทเฉพาะกาล ร่าง พ.ร.บ.ทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก. ออกเป็น ม.44

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า อาจจะนำปัญหาการบุกรุกที่ดิน และปัญหาอุปสรรคในการทวงคืนที่ดินจาก ผู้บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. รายใหญ่ ท้ารอกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง เพื่อขออนุญาตเฉพาะกาลในมาตรา 17 ของ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาค่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ ขอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ... ที่ระบุถึงการ ดำเนินการเรียกคืนที่ดินในพื้นที่ 25 จังหวัด พื้นที่ 4.3 แสนไร่ มาขอออกเป็นคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44

“จากการที่ฝ่ายกฎหมายหารือกับรอง วิษณุแล้ว เบื้องต้นรายละเอียดของกฎหมาย มีมากและกฤษฎีกายังต้องไปดูกฎหมายที่ เกี่ยวข้องหลายฉบับ รวมทั้งอำนาจบังคับ คดี ดังนั้นในระหว่างรอการพิจารณากฎหมาย ผมคิดว่าจะหารือกับรองวิษณุ เพื่อขอหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เฉพาะใน ส่วนของบทเฉพาะกาล เพื่อเรียกคืนพื้นที่ 4.3 แสนไร่ใน 25 จังหวัดก่อน ซึ่งเป็น นโยบายเร่งด่วนและสำคัญมาก หากหมด รัฐบาลนี้ก็จะมีรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง มาทำแน่นอน” นายสรรเสริญ กล่าว

ทั้งนี้ ส.ป.ก.เสนอให้มีการเรียกคืน

ผู้ครอบครองรายใหญ่เกิน 500 ไร่ขึ้นไป ในพื้นที่ 25 จังหวัด รวม 426,371 แสนไร่ แบ่งเป็นภาคเหนือ 6 จังหวัด 7.33 หมื่น ไร่ ภาคอีสาน 5 จังหวัด 1.2 แสนไร่ ภาค กลาง 10 จังหวัด พื้นที่ 1.9 แสนไร่ และ ภาคใต้ 4 จังหวัด 3.3 หมื่นไร่

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่ วันที่ 1 ก.ค.นี้ จะเริ่มเดินหน้าเปิดแปลงใหญ่ประชารัฐ โดยจะเริ่มที่ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับสภา ทอการค้าแห่งประเทศไทย ตามที่ประกาศ ให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการ ผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางใน การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรอย่าง ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเห็นว่าการรวมกัน ผลิตของเกษตรกรเป็นเกษตรแปลงใหญ่ของ เกษตรกรจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะลด ต้นทุนได้ โดยปีนี้จะทรงวงเกษตรได้เดิน หน้าใน 650 แปลงทั่วประเทศ ทั้งพืช ปลูกสัตว์ ประมง และจะมี 44 แปลงที่ทำ ในนามโครงการประชารัฐร่วมกับภาค เอกชนใน 11 สินค้าเกษตร

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ระบุว่า ได้เสนอโครงการส่งเสริม การเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อขอใช้งบกลาง วงเงิน 300 กว่าล้านบาทต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา คาดว่าจะบรรจุ วาระพิจารณาในสัปดาห์นี้ เพื่อใช้ในการ ขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ 650 แปลงทั่ว ประเทศ

● เกษตรกร "สหกรณ์โคนมไทยมิลค์" เป็นแม่แบบ

ยกเครื่องใหญ่เพิ่มรายได้

กระทรวงเกษตรฯ ดันแบบ "สหกรณ์โคนมไทยมิลค์" ปรับโครงสร้างการผลิต ตามแนวคิด "เกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์" ผลิตน้ำนมเพิ่ม 140 ตันต่อวัน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ที่ตรวจราชการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคครบวงจรระยะที่ 1"

ภายใต้แนวคิด "เกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์" โดยการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิตนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็น 1 ใน 3 สหกรณ์ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดเกษตรแปลงใหญ่เกือบ 100% โดยสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ฯ สามารถผลิตน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้น 140 ตันต่อวันจากเดิมผลิตได้เพียง 125 ตันต่อวัน ทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตหญ้าและอาหารหยาบคุณภาพดีไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อปี บนพื้นที่แปลงใหญ่ 1,200 ไร่ ผลิตอาหารผสมสำเร็จครบส่วน (TMR) ไม่น้อยกว่า 10,000 ตันต่อปี และผลิตโคสาวคุณภาพดี จำนวน 1,000 ตัวต่อปี ซึ่งจะเป็นความสำเร็จในระยะต่อไป พร้อมตั้งเป้าอีก 2 สหกรณ์คือ สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ปรับเปลี่ยนเป็นแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่สมบูรณ์ 100% ภายในสิ้นปีนี้

"ปัจจุบันเรามีแปลงใหญ่ทั้งหมด 650 แปลง ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในแปลงใหญ่ที่มีคุณภาพมากที่สุด

เนื่องจากสหกรณ์มีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกัน ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนกันได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20,000 บาทต่อเดือน และน้ำนมที่ผลิตออกมาก็อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสูง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยในการขนส่งนม ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรต้องนำนมมาไว้ที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเอง แต่ปัจจุบันทางสหกรณ์จะจัดรถไปรับน้ำนมจากฟาร์มของเกษตรกรแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์จะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องการดูแลโคนมของเกษตรกรให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น"

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนิน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคครบวงจร ระยะที่ 2" ซึ่งมีสหกรณ์โคนมกว่า 20 แห่งสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยระยะที่ 2 รัฐบาลจะสนับสนุนเงินกู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จะให้การสนับสนุน

“Field Day” ต่อยอดการเรียนรู้สู่ฤดูกาลผลิต



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร พร้อมกล่าวว่า ในฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งแรก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้และสามารถรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม Field Day ซึ่งในกิจกรรมหลักๆจะมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงการลดต้นทุนการผลิตพืชในพื้นที่นั้นๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ในด้านกิจกรรมรอง เน้นการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ที่จะทำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ อาทิ การให้ข้อมูลด้านการตลาด การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง การสนับสนุนการรวมกลุ่ม และการเข้าถึงแหล่งทุน เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ผู้บริหารในสังกัดทั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้ตรวจราชการ ตลอดจนอธิบดีกรมต่างๆ ให้ความสำคัญกับการจัดงานวันถ่ายทอด

เทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร โดยขยายผลการจัดงานในทุกภูมิภาคอีก 30 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม นี้ เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ครอบคลุมทุกชนิดพืชเศรษฐกิจ

ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือเรียกสั้นๆ ว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยการ

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ส่วนใหญ่ใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน ซึ่งการเตรียมความพร้อมดูแลเกษตรกรในฤดูกาลผลิตใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการไว้ 4 ด้าน คือ 1. การเตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิตภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 882 ศูนย์ โดยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ทุกอำเภอๆ ละ 1 จุด 2. การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ำ การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลเกษตร 3. การลดความเสี่ยงจากภาวะระบาดของศัตรู เช่น การสำรวจ ฝาระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืช การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชและ 4. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมุ่งเน้นการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกร เป็นต้น

การถ่ายทอดความรู้ในการจัดงานวัน Field Day ในศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละแห่งจะมีการกำหนดจำนวนสถานที่เรียนรู้ตามความเหมาะสมให้ครบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ มีการตั้งชื่อสถานที่เรียนรู้ วิทยากรประจำฐานเรียนรู้ เป็นกลุ่ม ประมาณกลุ่มละ 20-30 คน แต่ละกลุ่มเข้าเรียนรู้ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อเรียนรู้ไปยังสถานที่ถัดไปจนครบ จากนั้นจึงจะสรุปเพื่อกำหนดแนวทางการสนับสนุนเกษตรกร ร่วมกันกำหนดแผนการดูแลเกษตรกรตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลผลิตให้ครบวงจร และจะดำเนินการให้ครบ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ.



OIEย้ำไทยมาตรฐานด้านปศุสัตว์ระดับโลก ส่งไม้จัด'ประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ครั้งที่4'



พลเอกประสาธ สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกอาหารที่ทำมาจากสัตว์ประเทศในกลุ่ม ยุโรป และ ญี่ปุ่น ในอันดับต้นๆ และยังคงเป็นที่น่าเชื่อถือของเวทีระดับนานาชาติ ทั้งเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์และวิชาการ โดยล่าสุดทาง องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE มั่นใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทาง สัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 (4th OIE Global Conference on Veterinary Education) ซึ่งจัดขึ้นทางวิชาชีพสัตวแพทย์เป็นระหว่าง วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรม ไบโน ทิศทางเดียวกัน ทั้งการดูสถานที่ กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงให้เห็นนานาชาติเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก ที่ไม่หยุดพัฒนาด้านปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรม

ปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ สัตวแพทย์สภา และสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อาชีพด้านวิชาการทางสัตวแพทย์ และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าก้าวทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน รวมทั้งการนำข้อเสนอของ OIE ด้านการศึกษา สัตวแพทย์มาประยุกต์ใช้ในหลักสูตร เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของงานสัตวแพทย์บริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้า ร่วมประชุมจาก 180 ประเทศทั่วโลก ประมาณ 500-600 คน คาดว่าจะนำรายได้เข้าประเทศกว่า 15 ล้านบาท

"การประชุมระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยให้การพัฒนาการเรียนรู้อาชีพวิชาชีพสัตวแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งการยกระดับความรู้ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกขององค์การโรคระบาดสัตว์

ระหว่าง ประเทศ (OIE) ได้ประชุมหารือ เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านสัตวแพทย์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของ สัตวแพทย์ ของนานาชาติ ประเทศ ให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน" พลเอกประสาธ กล่าว

"ปัจจุบันมีแนวโน้มการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อกันจากสัตว์เพิ่มมากขึ้น สัตวแพทย์ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมตลอดเวลา ทั้งต้องทราบถึงสาเหตุของโรค อาการของโรค ต้องรู้หลักการ และแนวทางในการป้องกันการเกิดโรค สัตวแพทย์ต้องมีศักยภาพในการควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อกันจากสัตว์สู่คน การแก้ไขปัญหาสารตกค้าง สิ่งปนเปื้อน ในอาหารที่ได้มาจากสัตว์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากรโลก"



ดีเอสไอแจ้งโฆษกกรมกายนหิน

ความคืบหน้าการดำเนินคดีพระธรรมโชติและที่ดินสาขาของวัดพระธรรมกายโดยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่กองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) นายมหิธร กลิ่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าพบ พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี รอง ผบช.ก.รรท.ผบก.ป. แจ้งความดำเนินคดี นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ขอให้หาหมิ่นประมาท และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยนำเอกสารหน้าเว็บไซต์ดีเอ็มซี ซีดีบันทึกภาพ และเสียงแถลงข่าวช่องธรรมกายชาแนล ออกอากาศวันที่ 22 มิ.ย.ไปมอบให้เป็นหลักฐาน

อีกด้านหนึ่ง พระสุวิทย์ ธีรธมโม หรือพระพุทธรักษา หรือมทนายความไปที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดังนี้ 1. ดำเนินคดีนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาใส่ร้ายพระพุทธรักษาว่ามีอภิสิทธิ์ทางคดีกว่าผู้ต้องหาอื่น 2. ดำเนินคดีนายองอาจ ธรรมนิทา และนางกรรณิการ์ อยู่ศรีศรี รวมทั้งสมาชิกของคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย ในความผิดฐานดูหมิ่นพนักงานสอบสวน ฐานขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ฐานความคิดร่วมกันข่มขู่ใจพนักงานสอบสวน ฐานช่วยพระเทพญาณมหามุนีผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดด้วยประการใด ๆ เพื่อไม่ให้ต้องจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาและเอาผิดกับผู้ประกาศ ผู้โฆษณา ผู้เชิญชวนให้กระทำความผิดตามที่กล่าวมานั้นด้วย

3. ให้ดำเนินคดีกับบุคคลและคณะบุคคลผู้ก่อตั้งกองทุนเฉพาะกิจลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเนื่องจากเป็นการเรียกรับเงินนำไปใช้จัดใช้หนี้ตามคำพิพากษาหรือคำปรับแก้วัดพระธรรมกาย และพระเทพญาณมหามุนี เพื่อให้พ้นความผิดตามกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการเรียกรับ พ.ศ. 2487 มาตรา 5 (1) โดยมี พ.ต.อ.สุนทร ไตรรอด รอง ผบช.ก.จว. ปทุมธานี รับมอบเอกสารหลักฐานและให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ดำเนินการต่อไป

ด้าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีสถานที่ปฏิบัติธรรมเวสต์ที่ซวัลเลย์ เขาใหญ่ สาขาวัดพระธรรมกายขยายแนวรั้วล้าเขตพื้นที่ ส.ป.ก.ว่า ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ทั้งปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมากรมป่าไม้ นิคมลำตะคอง ประสานงานลงตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด

ขณะที่ นายณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า การสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเวสต์ที่ซวัลเลย์ เขาใหญ่ ในที่ดินเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ปรากฏข้อมูลดังนี้ 1. พื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เข้าไปปลูกสร้างอาคารเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง รวม 499 ไร่ 20 แปลง แบ่งเป็นเอกสารสิทธิประเภทโฉนด 3 แปลง 62 ไร่ ประเภทนส. 3 ก. 10 แปลง 230 ไร่ และที่ดินที่มีการครอบครอง 7 แปลง 205 ไร่ 2. จากการตรวจสอบที่ดินพบว่า เป็นชื่อมูลนิธิตะวันธรรม 12 แปลง เป็นของบุคคลธรรมดา ซึ่งมูลนิธิตะวันธรรมครอบครองการใช้ประโยชน์ 1 แปลงและอีก 7 แปลงอยู่ระหว่างตรวจข้อมูลเอกสารสิทธิ

3. ตาม พ.ร.บ.การจัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 8, 9 และ 17 การใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองอย่างอื่นนอกจากการเกษตรต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ โดยต้องเสียค่าบำรุงกิจการนิคมไร่ละ 5,000 บาท ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพโดยตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินพิพาทดังกล่าว และตรวจสอบที่ดินที่มีการครอบครอง 205 ไร่ ซึ่งยังไม่พบการออกเอกสารสิทธิ

วันเดียวกันที่สตูดิโอสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ฯ แถลงข่าวว่า กรณีพระสุวิทย์ แจ้งความดำเนินคดีกับตน ที่ สภ.คลองหลวง ในข้อหาหมิ่นประมาท ขอชี้แจงดังนี้ 1. ปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาหมิ่นประมาททั้งดีเอสไอและพระสุวิทย์ แต่ประการใด 2. ในการแถลงข่าวที่ผ่านมาแต่การ “ตั้ง

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2559

ปีที่: - ฉบับที่: 24365

Col.Inch: 40.27 Ad Value: 88,594

หัวข้อข่าว: ดีเอสไอแจ้งโฆษกธรรมกายหมิ่น

หน้า: 9(บน)

PRValue (x3): 265,782

คลิป: สีสี่

คำถาม” และนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นต่อสื่อมวลชน 3. ดีเอสไอเป็นหน่วยงานใหญ่ ใครเป็น
คู่กรณีจะเหมือนสื่ออยู่กับยักษ์ใหญ่ แต่คนไม่กลัวและพร้อมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตาม
กระบวนการยุติธรรม 4. ดีเอสไอควรรับฟังความเห็นของประชาชนมากกว่าตั้งคนเป็นคู่กรณีกับ
ประชาชน 5. พระสุวิทย์โดยตรงกับดีเอสไอแจ้งความต่อกระผมในวันเดียวกันอย่างน่าแปลกใจ
และ 6. ในวันที่ 28 มิ.ย. เวลา 14.00 น. ศิษย์วัดพระธรรมกายจะไปเร่งรัดการดำเนินคดีข้อหา
กบฏของพระสุวิทย์วัดอ้นน้อย และนายไพบุลย์ นิตติตะวัน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13988

Col.Inch: 20.12 Ad Value: 31,186

ภาพข่าว: วันถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน้า: 22(ซ้าย)

PRValue (x3): 93,558

คลิป: สีสี่



วันถ่ายทอดเทคโนโลยี - นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายอนันต์ ลิลลา หัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณรงค์ ไพศาลทัศนิน รอง ผวจ.ราชบุรี ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ส่งสอบโฉนด'เวิลด์พีซ' ไล่เบียดรุกที่ สปก.ยันชั้ดถูกสู้บ50ไร่

จีโซว์เอกสารพิสูจน์กรรมสิทธิ์ ดีเอสไอแจ้งจับโฆษกธรรมกาย หมิ่นงานท.รับใบสั่งฟันธัมมชโย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 มิถุนายน
ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวัจน์
ตันยวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะกำกับดูแลงาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
เปิดเผยความคืบหน้าการประสานงาน
ต่อ : ธัมมชโย -หน้า 7

ธัมมชโย

กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อ
ดำเนินการกับ พระเทพญาณมหามุนี หรือ
พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผู้ต้องหาคดีสมคบฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน

และรับของโจร ว่า ได้ประสานงานร่วมกัน
อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยได้มอบให้
นายพนม ศรีศิลป์ ผอ.พศ. ไปหารือกับฝ่าย
สงฆ์ว่าจะเมตตาดำเนินการช่วยเหลืออย่างไร
ต่อไป ตอนนี้นักสงฆ์ต้องการให้เรื่องนี้ได้
ข้อยุติ อยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี

สุวัจน์ชี้ขึ้นอยู่กับเจ้าคณะปทุมฯ

"คณะสงฆ์มีกฎข้อบังคับ มีระเบียบอยู่
ซึ่งในตอนนี้ พระเทพรัตนสุธี หรือหลวงพ่

สมศักดิ์ โชติธโร เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการ มีหน้าที่ทางการ
ปกครองในพื้นที่ จึงต้องทำตามกรอบของท่าน
ก่อน ส่วนจะมีอะไรออกมาอย่างไรเราก็ต้องรอดู
จะต้องมีข้อยุติจนได้" นายสุวัจน์ กล่าว

DSIยื่นเดินหน้าจับธัมมชโย

ด้าน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
ดีเอสไอ ยืนยันว่า ดีเอสไอยังพยายามดำเนินการ
ติดตามจับกุมตัวพระธัมมชโยตามหมายจับ
โดยอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ รอเวลา



<...โดนแล้ว : นายมทธร กลั่นนุรักษ์ ผอ.ฝ่ายกฎหมาย
ดีเอสไอ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แสงนุ
รอง ผบก.ป. เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายองอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย ในข้อหาหมิ่น
ประมาท ทำความเสียหายให้กับดีเอสไอ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12852

หน้า: 1 (กลาง), 7

Col.Inch: 127.93

Ad Value: 159,912.50

PRValue (x3): 479,737.50

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งสอโหนด"เวลดพีช"ไลเบียร์ุกที่สปก.ยันชดถุกสบ50ไร จี้อเวกสารพิสูจนกร...

ที่เหมาะสม ส่วนกรณีที่มีการใช้โล่มนุษย์ มา
จัดขบวนการปฏิบัติหน้าที่ของดีเอสไอก็ทยอย
แจ้งดำเนินคดี ซึ่งชี้ได้ชัดว่ากลุ่มคนเหล่านั้น
ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมมีการปิดหน้าปิดตา จอด
รถและตั้งแผงรั้วกัน ล้วนเป็นการขัดขวาง
เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอจะสรุปปัญหา อุปสรรค เพื่อ
ใช้วางแผนการเข้าจับกุมครั้งต่อไป

ชาวบ้านแจ้งธรรมกายรุกป่า4จว.

อธิบดีดีเอสไอ กล่าวต่อว่า ดีเอสไอ
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเกี่ยวกับการ
บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น โดยในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเครือข่ายวัดพระธรรมกายมี
ข่าวสารในหลายพื้นที่ โดยขณะนี้ดีเอสไอตรวจ
สอบอยู่มีใน 4 จังหวัด คือ จ.พังงา จ.พิจิตร
จ.เลย และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้
หากรู้ชื่อผู้ครอบครองแล้วตรวจเส้นทางการเงิน ที่
นำมาซื้อที่ดิน รู้ที่มาที่ไปของเงินที่ใช้ได้ ว่า
ใช้เงินที่ไหนมาเปลี่ยนเป็นที่ดิน และท้ายสุด
เงินถูกโอนไปให้ใคร เบื้องต้นยังไม่พบชื่อพระ
ธัมมชโย ครอบครองที่ดินใด

แจ้งจับโยมกษกรรมกายหมิ่นจนท.

เวลา 11.00 น. วันเดียวกัน ที่
กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นาย
มัทธกร กลั่นนุรักษ์ ผอ.กองกฎหมาย ดีเอสไอ
เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี รอง
ผบ.ก.รรท.ผบก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดี
นายองอาจ ธรรมนิทา โยมกษณะศิษยานุศิษย์
วัดพระธรรมกาย ในข้อหาหมิ่นประมาท และ
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยนำเอกสาร
หน้าเว็บไซด์วัดพระธรรมกาย หรือดีเอ็มซี
พร้อมด้วยแผ่นซีดีบันทึกภาพ และเสียงการ
แถลงข่าวของช่องดังกล่าว มอบให้พนักงาน
สอบสวนไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากพบว่า มี
การกล่าวพาดพิงการทำงานของดีเอสไอว่า
ทำงานสองมาตรฐาน ทำตามใบสั่งในการ
ดำเนินคดีกับพระธัมมชโย ทำให้ได้รับความ
เสื่อมเสีย เป็นที่เข้าใจผิดของประชาชน

ด้าน พล.ต.ต.ชาญกล่าวว่า เบื้องต้น ทาง
บก.ป.ก็จะตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมา 1 ชุด
เพื่อพิจารณาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ว่า กรณีดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นความผิดตาม
ข้อกฎหมายฐานใดบ้าง หากพบว่ามีกระทำความ
ผิดก็จะดำเนินการออกหมายเรียกต่อไป

พุทธะอิสระขึ้นโรงพักแจ้งความซ้ำ

ขณะที่ก่อนหน้านั้นเมื่อเวลา 09.00 น.

พระสุวิทย์ ธีรธัมโม หรือพระพุทธะอิสระ วัด
อ้อน้อย จ.นครปฐม พร้อมทนายความ เข้าแจ้ง
ความกับ ตำรวจ สก.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้
ดำเนินคดีกับ นายองอาจ ฐานหมิ่นประมาท
ด้วยการโฆษณาใส่ร้ายจากกรณีกล่าวหา พระ
พุทธะอิสระ มีอภิสิทธิ์ทางคดีกว่าผู้ต้องห่อื่นๆ
และให้ดำเนินคดีกับ นายองอาจ และ นางกรรณิการ์
อยู่ศรี รวมทั้งคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย
หลายประการ อาทิ ดูหมิ่นพนักงานสอบสวน
ดีเอสไอ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ช่วย พระ
ธัมมชโย ให้ไม่ถูกต้องจับกุม เป็นต้น

ที่ดินโคราชส่งสอโหนดเวลดพีช

วันเดียวกัน นายไพโรจน์ บัวน่วม
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิด
เผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการ
ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เวลดพีช วัลเลย์
ซึ่งเป็นสาขาของวัดพระธรรมกาย บนเนื้อที่
ราว 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก
ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาว่า
ได้สั่งการให้ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา
ปากช่อง เร่งตรวจสอบที่มาที่ไปของเอกสาร
สิทธิที่ดินแปลงดังกล่าว รวมถึงเนื้อที่ของ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ว่ามีมากน้อยเพียงใด และ
มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง คาดว่าจะชัดเจน
ภายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม หากมีหลักฐาน
เป็นโฉนดที่ดิน เจ้าของพื้นที่ก็สามารถ
ดำเนินการใดๆ ได้ แต่ต้องตรวจสอบที่มา
ที่ไปของโฉนดที่ดินว่าได้มาโดยถูกต้องหรือ
ไม่ และได้มาอย่างไร จากพื้นที่ใด เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จะเป็นที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง
และ เขต ส.ป.ก. รวมถึงพื้นที่ป่า

พบรูกกล้า ส.ป.ก.50ไร่

ขณะที่ นายชำนาญ กลิ่นจันทร์ ปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จาก
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โดยการนำภาพ
แนวเขตของ ส.ป.ก.มาซ้อนกับภาพถ่ายทาง
อากาศพบว่า ตำแหน่งที่มีการก่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างของศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ อยู่ในเขต
พื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง และ
จากการใช้เครื่องจีพีเอสจับพิกัดตรวจสอบ
บริเวณด้านนอกขอบแนวรั้วของศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมฯ เบื้องต้นพบว่าแนวรั้วของศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมฯ ด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่รูกกล้าเข้าไป
ในแนวเขตของ ส.ป.ก.ประมาณ 50 ไร่ โดย
พื้นที่บริเวณดังกล่าวยังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง มี

เพียงแนวเขตรั้วกันไว้เท่านั้น ขณะนี้ทาง
ส.ป.ก.อยู่ระหว่างประสานงานให้ผู้ครอบครอง
ที่ดินบริเวณดังกล่าว นำเอกสารสิทธิการ
ครอบครองพื้นที่มายื่นยื่น เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบว่า ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร

ปลัดเกษตรฯเผยชัดเจน29มิ.ย.นี้

ด้าน นายธีรภัทร ประชวโรทธิย ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ทั้งปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา กรมป่าไม้ นิคมลำตะคอง
ได้ประสานงานกันเพื่อลงตรวจสอบพื้นที่
ทั้งหมดของสถานปฏิบัติธรรมเวลดพีช วัลเลย์
แล้ว โดยจะตรวจสอบว่ามีเอกสารรับรอง
แบบไหน การก่อสร้างผิดวัตถุประสงค์ในภาพ
รวมอย่างไร หรือ มีเอกสารรับรอง ใดๆ
และต้องหารื้อกันว่าใครรับผิดชอบชัดเจน
คาดว่าจะสรุปประเด็นที่มีข้อสงสัยเหล่านี้
รายงานมาที่กระทรวงเกษตรฯ ในวันพุธที่
29 มิถุนายนนี้

ฝ่ายกม.แจ้งไม่ใช้สาขาธรรมกาย

วันเดียวกัน นายณรงค์ คงคำ รอง
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจสอบ
เอกสารและแผนที่พื้นที่ของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
เวลดพีช วัลเลย์ เขาใหญ่ โดยมี พระอาจารย์
สมชาย วัชรโร พระที่ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรม
และนายสุธี ช่วยบำรุง ฝ่ายกฎหมายของ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ได้นำคณะของรองอธิบดี
กรมพัฒนาสังคมฯ และสื่อมวลชนเข้าสำรวจ
ตรวจสอบภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ

จากนั้น ได้มีการแถลงข่าวร่วมกัน
โดยนายสุธีกล่าวว่า พื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งศูนย์
ปฏิบัติธรรมฯ ยื่นยื่นไม่ใช้สาขาของวัดพระ
ธรรมกาย และไม่ได้อยู่ของกันแต่อย่างใด
พื้นที่ทั้งหมดเป็นของมูลนิธิธรรมาภิบาล
จันทร์ฯ บังคับที่นำมาก่อสร้างทั้งหมดได้รับ
การบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งได้
ขออนุญาตทำการก่อสร้างกับ อบต.โป่งตาลอง
ตามพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ โฉนด และ
น.ส.3 ก ส่วนที่ดินเป็นของมูลนิธิธรรมาภิบาล
ซึ่งร่วมกันจริง แต่ดูแลคนละอย่าง

พบใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์

ด้าน นายณรงค์แถลงว่า จากการ
ตรวจสอบที่ดินพบเป็นชื่อมูลนิธิธรรมาภิบาล

12 แปลง เป็นของบุคคลธรรมดา นำมาใช้ประโยชน์ 1 แปลง และอีก 7 แปลง อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารสิทธิ ส่วนทางเวลด์พีชฯ นำที่ดินมาใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ ตาม พ.ร.บ.การจัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 8,9 และ 17 ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายเวลด์พีชฯ ได้นำสำเนาเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก มามอบให้จำนวน 3 ฉบับ พื้นที่ 95 ไร่ ที่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ส่วนอีก 17 ฉบับ ยังไม่นำมามอบให้ตรวจสอบ ส่วนที่ระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย ก็จะต้องตรวจสอบให้ละเอียด

องอาจปิดหมิ่นDSI-พุทธอิสระ

ทางด้าน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ แดงข่าวซึ่งแจ้งกรณีที่ถูกตีเอสไอ และพระพุทธอิสระแจ้งดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ว่าตนขอปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาหมิ่นประมาทแต่ประการใด มีแต่เพียงการตั้งคำถาม และนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นต่อสื่อมวลชนเชื่อมั่นในความถูกต้องบริสุทธิ์ใจของตนเอง และพร้อมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 28 มิถุนายน 14.00 น. คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จะได้ไปสอบถามเร่งรัดการดำเนินคดีข้อหา กบฏของพระพุทธอิสระ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

ย้ำ'เวลด์พีชฯ'ไม่รุกป่า

นอกจากนี้ นายองอาจยังยืนยันว่าสถานปฏิบัติธรรมเวลด์พีช วัลเลย์ มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ สป.ก. ซึ่งเป็นที่ดินที่ไร่ประโยชน์ได้ทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะการทำเกษตร และขอเรียนไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานใดที่เข้าไปตรวจสอบแล้วไปพบเห็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ ในนามคณะศิษย์และศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลด์พีช วัลเลย์ ขอความกรุณาได้โปรดชี้แนะ แนะนำ เพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ชง ครม.ระบายนโยบาย 3.1 แสนตัน เกษตรสารภาพแบกค่าเช่าโกดังไม้ไหว

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนการปฏิบัติในการระบายนโยบายและบริหารจัดการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่นักขนาศึกษาเสถียรภาพราคายางเตรียมเสนอแนวทางบริหารจัดการสต็อกยางพารารัฐบาลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี 2 แนวทางคือ 1.นำยางในสต็อกทั้งหมดไปใช้งานในประเทศโดยไม่กระทบต่อราคายาง 2.นำออกประมูลขายให้เอกชน ซึ่งทั้ง 2 วิธี ได้มีวิธีป้องกันการนำยางทั้งหมดกลับมาใช้อีก

“รัฐบาลมียางอยู่ในสต็อก 317,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 29,800 ล้านบาท ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าโกดังไว้สำหรับเก็บยางพาราราว 23 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 276 ล้านบาทต่อปี และยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องของประกันภัยอีกบางส่วน ขณะนี้ได้มีการตรวจสต็อกยางพาราไปแล้ว 60 โกดัง ซึ่งพบว่ายางมีคุณภาพดีมากกว่า 50% ส่วนใหญ่อยู่ในโกดังภาคเหนือ อีสานและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการเสียหายมากที่สุด เป็นยางพาราในภาคใต้เนื่องจากกองยางพาราล่ม”

ปาล์มแพงน้ำมันพืชจ่อขยับ

โพสต์ทูเดย์ - ภัยแล้งดันปาล์มแตะ 6 บาท โรงกลั่นอ่วมหมู่หยุดผลิตน้ำมันพืชอ้างต้นทุนพุ่งไม่คุ้มทุน

นายวิศาล จันทรทิพย์ ผู้จัดการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท จิรส์ปาล์ม ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ปีนี้ภาคใต้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกว่า 3 เดือน ทำให้ผลผลิตปาล์ม น้ำมันทั่วภาคได้ออกสู่ท้องตลาดน้อย และขาดแคลนหนักกระทบต่อโรงงานสกัด และโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มขึ้นวิกฤต เพราะต้องแย่งกันซื้อในราคาสูงกว่าปกติ เช่น ปาล์มทะเลาะ เดิมราคา กก.ละ 5.50 บาท เพิ่มขึ้น กก.ละ 6-6.20 บาท ทำให้โรงงานสกัดบางแห่งต้องหยุดซื้อ หรือประกาศหยุดกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อซ่อมเครื่องจักร

นายวิศาล กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบอาชีพปาล์มน้ำมันเรียกร้องขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือโรงงานสกัดและโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเป็นการชั่วคราว โดยนำเข้าผลผลิตปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่าในไทยครึ่งหนึ่ง คือ กก.ละประมาณ 3 บาท หากยังปล่อยให้โรงกลั่นฯ ซื้อผลผลิต กก.ละ 6 บาท ผู้ประกอบการคงอยู่ไม่ได้ โดยราคาอยู่ได้ที่ กก.ละ 3.50-3.60 บาท หากรัฐบาลไม่ช่วยเหลือโรงกลั่นคงต้องหยุดผลิตน้ำมันปาล์มขาดเพราะต้นทุนพุ่งไม่คุ้มทุน

นายโอกาส หนูชิต ประธานกรรมการสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ขณะนี้โรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมปาล์ม ลานปาล์มทั่วภาคใต้ ต่างแย่งกันซื้อผลปาล์มป้อนเข้าสู่โรงงานทำให้

วัตถุดิบขาดแคลนหนัก แต่ที่จริงแล้วปาล์มภาคใต้ยังไม่ขาดแคลนถึงขั้นวิกฤต แต่เนื่องจากมีโรงงานและลานปาล์มเปิดขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้ต้องแย่งกันซื้อ ปาล์มดิบจนเกษตรกรต้องยอมขายเพราะได้ราคาสูง หากปล่อยให้ปาล์มสุกก็จะได้ราคาสูงกว่านี้

นายวีระ ตระกูลรัมย์ ผู้จัดการ บริษัท ตริง-มาเลเซีย เทคโนโลยีเกษตร ตัวแทนจำหน่ายพันธุ์ปาล์มรายใหญ่ของ จ.ตรัง กล่าวว่า น่าสนใจเกษตรกรอย่างมาก แม้ช่วงนี้จะได้ราคาดี แต่กลับไม่มีผลผลิตออกมาขายเพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งในอนาคตเกษตรกรอาจจะต้องเจอกับปัญหาภัยแล้งยาวนานกว่านี้ ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองไว้เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง

เกษตรฯชงกรม. ระบาย'สต็อก' ยาง3แสนตัน

เกษตรฯเตรียมเสนอกรม.เลือกวิธี
 ระบายสต็อกยาง 3 แสนตัน ระบุต้อง
 ใช้เวลารวดเร็วที่สุด หวั่นกระทบยาง
 ใหม่เข้าสู่ตลาด

นายสุรพล จารุพงศ์ กกระทรวง
 เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน
 กรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขขั้นตอนการปฏิบัติ
 ในการระบายสต็อกยางและบริหาร
 จัดการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์
 ยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
 เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
 ยางและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกั้นชน
 รักษาเสถียรภาพราคายาง เปิดเผยว่า
 รัฐบาลมียางอยู่ในสต็อก 3 แสนตัน ซึ่ง
 คณะกรรมการฯมีความเห็นชอบร่วม
 กันจะเสนอให้กรม.พิจารณาระหว่าง 2
 แนวทางเลือก

คือ 1.การนำยางในสต็อกทั้งหมด
 ออกไปใช้ในประเทศ โดยหน่วยงานรัฐ
 เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคายางใหม่ที่กำลัง
 จะออกสู่ตลาด 2.จัดนำออกประมูลขาย
 ให้กับเอกชน

“การตรวจสอบสต็อกยางพารา
 60 โกดัง พบยางที่มีคุณภาพดีมากกว่า
 50% โดยยางคุณภาพดีส่วนใหญ่อยู่โกดัง
 ในภาคเหนือ อีสานและภาคตะวันออก
 ส่วนยางที่มีการเสียหายมากที่สุด เป็น
 ยางพาราในภาคใต้ ที่มีกองยางพาราล้ม
 โดยเฉพาะในจังหวัด สุราษฎร์ธานีและ
 นครศรีธรรมราช ทำให้ยางพาราเสื่อม
 คุณภาพลง” นายสุรพล กล่าว

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะระบายยางพารา
 ในรูปแบบใด คณะกรรมการเห็นว่าควร
 รีบดำเนินการ เนื่องจากการเก็บยางไว้
 ในสต็อกทำให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
 เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่าประกัน และยังมีส่วน
 ต่อจิตวิทยาราคาซื้อขายในตลาดด้วย